

สำนักงานศาลยุติธรรมเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมที่มิวนิจจากธนาคารโลกจัดเก็บข้อมูลจัดอันดับความยาก - ง่าย ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
(Doing Business 2019)



เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๑ สำนักงานศาลยุติธรรมเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนที่ทีมวิจัยจากธนาคารโลกจะเดินทางมาจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business 2019) ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น ๕ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ผู้ประสานงานภาครัฐสำหรับโครงการ โดยการประชุมดังกล่าว มีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม การประชุม มีประเด็นเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้ามาตรวจสอบยืนยันข้อมูลของธนาคารโลก (Site Visit) รวมทั้งการปฏิรูปรายด้านเพื่อยกระดับ Doing Business 2019 ความคืบหน้าการปรับปรุงการบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) และคาดการณ์การปฏิรูปและอันดับของประเทศไทยในรายงาน Doing Business 2019

สำหรับสำนักงานศาลยุติธรรมมีกำหนดการเป็นส่วนราชการผู้ชี้แจงหลักในวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น ๕ สำนักงาน ก.พ.ร. (เปลี่ยนแปลงจากกำหนดการเดิมที่กำหนด เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. เข้าเยี่ยมชมระบบการทำงานของศาลแพ่ง/สำนักงานศาลยุติธรรมเหมือนในรอบ การประเมินสองปีที่ผ่านมา) โดยผู้แทนจากสำนักงานศาลยุติธรรมและตัวแทนจากศาลแพ่งมีเวลาชี้แจงประมาณ ๑๐ - ๒๐ นาที จากนั้นอีก ๔๐ นาที เป็นการตอบข้อซักถามผู้แทน ของธนาคารโลก โดยการติดตามของธนาคารโลก (Reform updates) น่าจะมุ่งเน้นไปที่ความคืบหน้าของการนำระบบศาลอัตโนมัติ (Court Automation) มาใช้ทั้งในส่วน ของระบบ e-Filing และการเริ่มต้นใช้ระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (Case Information Online Service (CIOS)) เพื่อให้คู่ความในคดีสามารถสืบค้นและติดตามผลคดี ผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือผ่านได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ <https://cios.coj.go.th> สามารถสืบค้นชื่อ โจทก์ จำเลย วันที่ฟ้อง วันที่ตัดสิน วันนัดพิจารณา ผลการส่งหมาย คำพิพากษา คำสั่งศาลและข้อมูลคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถิติการใช้งานระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. ทนายลงทะเบียน Online จำนวน ๗๗๒ คน
๒. การยื่นฟ้องผ่านระบบ จำนวน ๖๔๖ คดี (ศาลแพ่งมีการยื่นฟ้องมากที่สุด ๒๕๙ คดี)
๓. การชำระเงินผ่านระบบ e-Payment เป็นยอดเงินรวม ๖,๕๘๙,๘๑๙.๗๑ บาท

มีสถิติการใช้งานระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (Case Information Online Service (CIOS)) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ดังนี้

- (๑) จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ จำนวน ๒๐๑ คน แบ่งเป็น
 - ทนายความ จำนวน ๑๘๗ คน
 - คู่ความ จำนวน ๑๔ คน

- (๒) จำนวนคดีที่ทนาย/คู่ความร้องขอเพื่อติดตามข้อมูลคดี จำนวน ๑๓๐ คดี

นอกจากนี้สำนักงานศาลยุติธรรมจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์โครงการ e-Filing ความพยายามขยายจำนวนศาลที่มีระบบตั้งแต่เริ่มโครงการ (ในขณะเริ่มต้น ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีเพียง ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาลแพ่งธนบุรี ที่เปิดใช้ระบบ ปัจจุบันมีการขยายไปยังศาลจังหวัดพระโขนง ศาลแขวงพระนครเหนือ ศาลจังหวัด นนทบุรี ศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลแขวงพัทลุง ศาลจังหวัดธัญบุรี ศาลแขวงนนทบุรี ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ศาลแขวงเชียงใหม่ ศาลจังหวัดเชียงใหม่) ประเภทคดีที่สามารถยื่นฟ้อง ผ่านระบบ (ปัจจุบันคือ ชื้อขาย เช่าทรัพย์สิน กู้ยืม จำน่า จำนอง บัตรเครดิต เช่าซื้อ คำประกัน) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามให้ระบบเป็นที่ยอมรับและเข้าถึงได้ง่าย และ ความตั้งใจในการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม

ทีมผู้วิจัยจากธนาคารโลกที่จะเดินทางมาตรวจสอบยืนยันข้อมูล 2 คน Marie Delion มีความเชี่ยวชาญด้านการขออนุญาตก่อสร้างและการจดทะเบียนทรัพย์สิน จบการศึกษาด้าน Computer science และ MBA และ Maksym Lavorski มีความเชี่ยวชาญด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงและการแก้ปัญหาค่าล้มละลาย จบการศึกษาด้านกฎหมาย อาจทำให้มีการซักถามในส่วนของการทำงานของศาลยุติธรรมมากเป็นพิเศษเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการประเมินด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงโดยตรง

ท่านสามารถศึกษา Power point การประชุม ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการประเมินและข้อมูล ความเป็นมา ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Doing Business ของธนาคารโลก ได้จาก Line Official ของศาลยุติธรรม Inside COJ หรือ จากเว็บของสำนักแผนและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม <http://www.oppb.coj.go.th/> ใน ช่องสีน้ำเงินตรงกลาง หัวข้อ Ease of Doing Business และ Ease of Doing Business 2019